



วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

(วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2018)

พี่น้องที่รัก พ่ออยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่พระเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องมีอยู่ว่าขณะที่คนงานคนหนึ่งกำลังยืนอยู่บนนั่งร้านเพื่อทาสีกางเขนที่ติดอยู่ด้านหลังพระแท่นในอาสนวิหารแห่งหนึ่ง เขาก็ลงไปเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังอธิษฐานภาวนาต่อหน้ารูปแม่พระที่อยู่ด้านซ้ายมือของพระแท่น เขาก็สทกขึ้นมาจึงแกล้งกระซิบเบาๆ แต่ก็ดังพอที่หญิงคนนั้นจะได้ยินว่า “หญิงเอ๋ย นี่พระเยซูเจ้านะ” หญิงคนนั้นเงยหน้าเหมือนไม่ได้ยิน เขาจึงกระซิบอีกครั้งหนึ่งและดังกว่าเดิมว่า “หญิงเอ๋ย นี่พระเยซูเจ้านะ” หญิงคนนั้นยังเฉยเหมือนไม่ได้ยินเช่นเคย สุดท้าย เขาพูดด้วยเสียงดังว่า “หญิงเอ๋ย เจ้าไม่ได้ยินเสียงเราหรือ? นี่พระเยซูเจ้ากำลังพูดนะ” มาถึงตรงนี้หญิงคนนั้นจึงเงยหน้าขึ้น หันไปทางกางเขนและพูดว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรดประทับอยู่ที่นั่นสักครู่หนึ่งก่อน ดิฉันกำลังคุยกับพระมารดาของพระองค์” ทำไมเราซึ่งเป็น “คาทอลิก” จึงเชื่อ ให้เกียรติ ยกย่อง และมีความศรัทธาในตัวของแม่พระเป็นพิเศษ ในขณะที่พี่น้องโปรเตสแตนต์หรือที่เรามักจะเรียกพวกเขาว่า “คริสเตียน” ละเลยในเรื่องนี้? พ่อคิดว่าเหตุผลที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือ พระศาสนจักรคาทอลิกของเรากำลังพยายามนำเสนอประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นที่ครบบริบูรณ์ หรือประกาศ “พระวรสาร” ที่ครบถ้วนนั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้บางคนอาจเกิดคำถามขึ้นในใจว่า “พระวรสารทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ หรือพระคริสตเจ้า และสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำและทรงสั่งสอนดอกหรือ?” คำตอบคือทั้ง “ใช่” และ “ไม่ใช่” พระวรสารเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าในทำนองเดียวกันกับบาปกำเนิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาดัม เหมือนที่นักบุญเปาโลบอกเราในบทอ่านที่สองในวันนี้ว่า “มนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใด มนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสตเจ้าฉันนั้น” (1 คร 15:22) นี่คือเหตุผลที่เราเรียกพระเยซูเจ้าว่า “อาดัมคนใหม่” แต่ทันทีที่เราพูดเช่นนี้ เราจะรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเสมือนตัวเชื่อมเหตุการณ์ทั้งหมดขาดไป เราต้องเข้าใจว่าบาปกำเนิดไม่ใช่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาดัมเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของอาดัมและเอวา ถ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมคนใหม่ แล้วใครละที่เป็น “เอวาคนใหม่”? คำตอบคือ แม่พระของเราที่แหละที่ทรงเป็นเอวาคนใหม่ เหมือนที่เรื่องราวทั้งครบเกี่ยวกับบาปกำเนิดไม่สามารถถูกบอกเล่าโดยปราศจากเอวา เรื่องราวทั้งครบเกี่ยวกับการไถ่กู้มนุษยชาติก็ไม่สามารถถูกบอกเล่าโดยปราศจากแม่พระได้เช่นเดียวกัน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ขนานกันไปและสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างอาดัมและเอวาเก่าในด้านหนึ่ง กับพระเยซูเจ้าและแม่พระ ซึ่งเป็นอาดัมและเอวาใหม่ในอีกด้านหนึ่ง ในที่นี้พ่อขอแนะนำเพียงบางประเด็นเท่านั้น

ในระบบเก่าหญิง (เอวา) มาจากร่างกายของชาย (อาดัม) แต่ในระบบใหม่ชาย (พระเยซูเจ้า) มาจากร่างกายของหญิง (แม่พระ) ในระบบเก่าหญิง (เอวา) ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก่อน แล้วจึงนำชาย (อาดัม) ให้กระทำเช่นเดียวกัน ในระบบใหม่หญิง (แม่พระ) ได้ตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าก่อน **“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”** (ลก 1:38) และได้บรมสั่งสอนพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระนาง ให้กระทำสิ่งเดียวกัน อาดัมและเอवादำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันในสวนเอเดน แต่กลับไม่นอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้า ส่วนพระเยซูเจ้าและแม่พระประสบกับความทุกข์ยากลำบากด้วยกันเพราะการทำตามประสงค์ของพระเจ้า ดาบแห่งความทุกข์โศกได้ทิ่มแทงดวงใจของท่านทั้งสอง (ยน 19:34; ลก 2:35b) ในระบบเก่าอาดัมและเอวาได้รับการลงโทษซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำผิดทันที ในระบบใหม่ทั้งพระเยซูเจ้าและแม่พระต่างได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นผลมาจากความนอบน้อมเชื่อฟังเช่นกัน พระเยซูเจ้าได้รับผ่านทาง การกลับคืนพระชนมชีพและเสด็จสู่สวรรค์ ส่วนแม่พระได้รับผ่านทาง การได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ข้อความเชื่อเกี่ยวกับการได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของแม่พระสอนเราว่า ณ บั้นปลายชีวิตบนโลกนี้ของพระนาง พระเจ้าได้ประทานเกียรติสูงส่งแก่พระนางด้วยการยกทั้งร่างกายและวิญญาณของพระนางเข้าสู่สวรรค์ นั่นหมายความว่า ณ เวลานั้นมีร่างกายของมนุษย์สองคนที่เรารู้จักคืออยู่บนสวรรค์พร้อมกับพระเจ้า นั่นคือ ร่างกายที่เป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าและของแม่พระ ในข้อความเชื่อเรื่องนี้เราสามารถมองเห็นความร่วมมือกันของชายและหญิงในงานกอบกู้มนุษยชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ที่มนุษย์คู่แรกตกเ็นบาปไปจนถึงการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าด้วยการสิ้นพระชนม์บนกางเขน ซึ่งส่งผลให้มนุษย์ทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ปราศจากการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของแม่พระ เอวาคนใหม่ การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า อาดัมคนใหม่คงขาดความสมดุลไปอย่างไม่ต้องสงสัยและประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นของมวลมนุษยชาติคงจะถูกถ่ายทอดเพียงแค่นั้น ดังนั้น การรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของแม่พระจึงเป็นบทพิสูจน์ความเสมอภาคของชายและหญิงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และทำให้เราสามารถประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นได้ทั้งครบ กล่าวคือ ความรอดพ้นมีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะชายหรือหญิง และความรอดพ้นมีไว้สำหรับมนุษย์ทั้งครบ นั่นคือ ทั้งร่างกายและวิญญาณ

พี่น้องที่รัก ความเชื่อและความศรัทธาในแม่พระไม่ทำให้ความเชื่อของเราในพระเยซูเจ้าลดน้อยถอยลง แต่ทำให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พระศาสนจักรสอนเราว่าการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของแม่พระเป็นการมีส่วนร่วมในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าและเป็นเครื่องหมายล่วงหน้าถึงการกลับคืนชีพของคริสตชนทุกคน ขอให้การได้รับเกียรติสูงส่งของแม่พระเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้เราสามารถติดตามพระบุตรของพระนางได้อย่างซื่อสัตย์เพื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะมีส่วนร่วมในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเหมือนพระนางในสวรรค์ **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**